

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 LỚP MẪU GIÁO BÉ C5

Hoạt động	Thời gian				Mục tiêu đánh giá
	Tuần 1 (Từ ngày 2/5 - 6/5/2021)	Tuần 2 (Từ ngày 9/5 -13/5/2021)	Tuần 3 (Từ ngày 16/5 - 20/5/2021)	Tuần 4 (Từ ngày 23/5 - 27/5/2021)	
<p>Đón trẻ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cô đón trẻ, quan tâm tới sức khỏe của trẻ. Thực hiện việc đón trẻ đúng theo quy định (Cô đón trả trẻ từ cổng trường và kiểm tra thân nhiệt trẻ để vào lớp. - Quan sát nhắc nhở trẻ khoanh tay chào bố mẹ, ông bà,... , cô giáo . Nhắc trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và lễ phép. Nhắc trẻ xếp giày, dép đúng chiều, ngay ngắn đúng quy định. - Trao đổi với bố mẹ trẻ về chương trình con học trong ngày, tuần sắp học. Cho trẻ mang tranh ảnh sưu tầm về mùa hè, Bác Hồ, các danh lam thắng cảnh của Hà Nội đến lớp. Cho con xem các hình ảnh, clip về các hoạt động mùa hè, sử dụng nước trong mùa hè, phim tài liệu về Bác Hồ, cho con đi chơi, thăm quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Hà nội - Nghe nhạc các bài hát về Hà Nội, Bác Hồ, mùa hè: mùa hè trên biển, em mơ gặp Bác Hồ, Yêu Hà nội, từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác,... <p>* Thẻ đục sáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khởi động: Đi các kiểu chân, chạy nhanh chạy chậm và về hàng theo nhạc của trường. - Trọng động: <ul style="list-style-type: none"> + Hô hấp: Gà gáy + ĐT tay: Tay sang ngang gập vai + ĐT chân: Từng chân nhấc cao vuông góc + ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước + ĐT bật: Bật chụm tách chân - Điều hòa 2 tay đưa lên xuống nhẹ nhàng. - Dân vũ bóng bóng bang bang. Rửa tay 					

Trò chuyện		<ul style="list-style-type: none"> - Trò chuyện với trẻ trang phục mùa hè, một số hoạt động du lịch mùa hè - Trò chuyện với trẻ về tiết trời mùa hè, ăn mặc phù hợp với thời tiết, theo dõi dự báo thời tiết trên tivi... - Trò chuyện, xem clip các danh lam thắng cảnh của Hà Nội - Nhắc nhở trẻ uống nước đầy đủ, vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi dép, giày khi đi học. - Thực hiện được một số quy định trong phòng chống dịch bệnh đường hô hấp + Đeo khẩu trang khi ra ngoài + Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên. + Không tụ tập đông người khi có dịch bệnh - Trò chuyện với trẻ về sự kiện sẽ diễn ra trong tháng: “Chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/ 5” 			14
Hoạt động học	T2	Nghỉ	TẠO HÌNH Xé dán trang trí cái mũ (Tiết mẫu)	TẠO HÌNH Tô màu tranh Bác Hồ (tiết đề tài)	Tập văn nghệ tổng kết năm học
	T3	Nghỉ	KHÁM PHÁ Trò chuyện về mùa hè	KHÁM PHÁ Trò chuyện về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi	
	T4	THỂ DỤC VĐCB: Bò chui qua cổng - Ném xa bằng 1 tay	THỂ DỤC VĐCB: Chuyền bóng qua đầu.	THỂ DỤC VĐCB: Lăn và di chuyển theo bóng.	
	T5	LQVT Ghép hình như ban đầu	LQVT Nhận biết ngày và đêm.	LQVT Ôn hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật	
	T6	ÂM NHẠC - NDTT: Dạy hát: “Yêu Hà Nội” - NDKH:	LQVH Thơ: Đi nắng (Đa số trẻ chưa biết) (MT 49)	ÂM NHẠC - NDTT: Dạy vận động múa minh họa bài “Em mơ gặp Bác Hồ”. - NDKH:	

		+ Nghe hát “Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác” + TCAN: Đi theo tiếng nhạc.		+ Nghe hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” + TCAN: “Tai ai tinh”		
Hoạt động ngoài trời		- Quan sát tranh ảnh, kể tên các danh lam thắng cảnh của Hà Nội - Quan sát thời tiết và bầu trời - Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ bản thân khi thất lạc bố mẹ nơi đông người Thí nghiệm:Cây cần nước - Trò chuyện về nước uống đóng chai, đồ uống pha chế từ trái cây <i>(Hoạt động tại sân vận động)</i>	- Thi giải câu đố về các hiện tượng tự nhiên. - Bóng của ai? - Trò chuyện với trẻ về cách mặc quần áo phù hợp với thời tiết. - Giải câu đố về các mùa trong năm - Trò chuyện về cách phòng chống nắng nóng trong mùa hè <i>(Hoạt động tại sân sau)</i>	- Cho trẻ xem tranh ảnh về các hiện tượng tự nhiên: Mưa, gió, bão, sấm... - Thí nghiệm: Trong chai có gì? . - Trò chuyện về nước sạch, nước bẩn - Quan sát ảnh chân dung Bác Hồ - Trò chuyện về các hoạt động của Bác Hồ trong ảnh <i>(Hoạt động tại sân vận động)</i>		18 41
		* TCVĐ : Chuyền bóng; Con kiến mà leo cành đa; Người làm vườn, bịt mắt bắt dê, bắt chuồn, bắt cua, chèo thuyền, cáo và thỏ, ô tô và chim sẻ... * Chơi theo ý thích : Trẻ chơi với đồ chơi trong sân trường, chơi với lá cây, chơi với đồ chơi tự tạo...				

<p>Hoạt động góc</p>	<p>* Góc trọng tâm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuần 1: Góc gia đình: Gia đình đưa con đi thăm quan, mua sắm - Tuần 2: Góc bán hàng: Bán trang phục mùa hè, phao bơi, đồ uống, kem, quà lưu niệm ... - Tuần 3: Góc xây dựng: Xây dựng bể bơi, lăng Bác Hồ <p>* Góc âm nhạc: Cô giáo, học sinh: hát các bài hát về con vật. Cách sử dụng dụng cụ âm nhạc. Vỗ tay theo nhịp, phách, vận động minh họa</p> <p>* Góc sách truyện: Xem sách truyện, tranh ảnh, kể chuyện theo tranh.</p> <p>* Góc kỹ năng thực hành: Đan nan, đong nước, xúc hạt, cặp tóc...</p> <p>* Góc tạo hình: Tô màu, vẽ, cắt dán trang trí trang phục mùa hè</p>				<p>68</p>
<p>Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa tay lau mặt trước khi ăn, xúc miệng nước muối, lau miệng sau ăn, trẻ biết vứt rác đúng nơi quy định. - Trẻ có hành vi văn minh khi ăn: không nói chuyện khi ăn, ho biết lấy tay che miệng, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn, ra đất. Biết không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe... Biết vứt rác đúng nơi qui định. - Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Rèn trẻ nói tên của các loại món ăn, hoa quả mùi vị và cách ăn. - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói đúng tên các món ăn hằng ngày.. - Biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ (Hằng ngày không dụi tay lên mắt, không ngoáy tay vào mũi, không cho tay vào miệng, ăn chín uống sôi hợp vệ sinh tắm, gội, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài ...) 				<p>11</p> <p>10</p>
<p>Hoạt động chiều</p>	<p>Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> - Cho trẻ xem video những món ăn ngon Hà Nội. - Nghe hát: “Hà Nội cổ tích” - Chơi trò chơi: Nói tên phố Hà Nội 	<ul style="list-style-type: none"> - Xem video các điểm du lịch hè - Dạy trẻ kỹ năng khi bị thất lạc thông qua truyện “Cậu bé bún bò” - Giải các câu đố về mùa hè - Làm BT: Trang phục giống nhau 	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc cho trẻ nghe câu chuyện “Chú bé giọt nước” (MT 72) - Tổ chức SN cho những trẻ có ngày sinh vào tháng 5,6,7 - Dạy trẻ bài thơ: Gió - Làm BT: Chọn đồ dùng phù hợp với thời tiết 	<ul style="list-style-type: none"> - Xem phóng sự ngày sinh nhật Bác (MT 64) - Đọc câu ca dao về Bác Hồ - Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng - Trò chuyện thảo luận về các tình huống khi 	

	- Làm BT tạo hình: Cắt dán trang phục bé thích (Bù bài)			thất lạc người thân nơi đông người	
Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.					
Chủ đề sự kiện	Thủ đô Hà Nội của bé	Bé với mùa hè	Bác Hồ của bé		
Đánh giá kết quả thực hiện					

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5

Thời gian	Tuần 1 <i>(Từ ngày 2/5 - 6/5/2021)</i>	Tuần 2 <i>Từ ngày 9/5 - 13/5/ 2021</i>	Tuần 3 <i>Từ ngày 16/5 - 20/5/2021</i>	Tuần 4 <i>Từ ngày 23/5 – 27/5/2021</i>
Thứ 2	Nghỉ	TẠO HÌNH Xé dán trang trí cái mũ (Tiết mẫu)	TẠO HÌNH Tô màu tranh Bác Hồ (tiết đề tài)	Tập văn nghệ tổng kết năm học
Thứ 3	Nghỉ	KHÁM PHÁ Trò chuyện về mùa hè	KHÁM PHÁ Trò chuyện về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi	
Thứ 4	THỂ DỤC VĐCB: Bò chui qua cổng - Ném xa bằng 1 tay	THỂ DỤC VĐCB: Chuyền bóng qua đầu.	THỂ DỤC VĐCB: Lăn và di chuyển theo bóng.	
Thứ 5	LQVT Ghép hình như ban đầu	LQVT Nhận biết ngày và đêm.	LQVT Ôn hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật	
Thứ 6	ÂM NHẠC - NDTT: Dạy hát: “Yêu Hà Nội” - NDKH: + Nghe hát “Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác” + TCAN: Đi theo tiếng nhạc.	LQVH Thơ: Đi nắng (Đa số trẻ chưa biết) (MT 49)	ÂM NHẠC - NDTT: Dạy vận động múa minh họa bài “Em mơ gặp Bác Hồ”. - NDKH: + Nghe hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” + TCAN: “Tai ai tinh”	